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 วิชา ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 8   (ตอนที่ 2/4)  
 
 
Direction :  Choose the best answer. (Items 1-4)  
1. Anna is going to paint her new house .................... . 
 1) yesterday   2) tomorrow 
 3) at this moment  4) last week  
2. Does the baby .................... up for milk at night? 
 1) wake 2) woke 3) waking 4) wakes  
3. These comics belong to .................... . They are .................... . 
 1) them / their   2) they / their 
 3) them / theirs   4) they / theirs  
4. Judy gets .................... rate of salary .................... her sister’s. 
 1) as / same   2) same / as 
 3) as / the same   4) the same / as 
 
Direction :  Choose the incorrect part in each sentence. 

(Items 5-9)  
5. He shouted angry at a group of latecomers. 
   1) 2) 3) 4)  
6. Some of the guests danced, others watch. 
 1) 2)   3) 4)  
7. My mother can gives you some food. 
 1)  2)  3) 4)  
8. How dare you speak to I like that! 
  1) 2) 3) 4)  
9. Do you enjoy have a summer holiday on the beach? 
 1)  2) 3)  4) 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) tomorrow 
   แอนนากําลังจะทาสีบานหลังใหมของเธอพรุงนี้ 
   tomorrow = พรุงนี้ 
   โครงสราง be going to (Subject + is/am/are + going + to + V1 

แปลไดวา กําลังจะ) เปนโครงสรางประโยครูปแบบหนึ่งที่ใชใน Future Simple 
Tense ใชเมื่อมีสิ่งบงชี้วาจะกระทํา/เกิดเหตุการณในอนาคตอันใกล ประโยคนี้
จึงใช tomorrow ซึ่งเปนคําบอกเวลาที่แสดงถึงอนาคต 

  1) yesterday = เมื่อวานนี้ 
  3) at this moment = ในขณะนี้ 
  4) last week = สัปดาหที่แลว 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
2. เฉลย 1) wake 
   เด็กทารกตื่นนอนเพื่อดื่มนมตอนกลางคืนหรือเปลา 
   wake = ตื่นนอน 
   ประโยคคําถามนี้ใช Present Simple Tense โดยมีโครงสราง คือ 

Do/Does + Subject + V1? สังเกตไดวาใช Does ขึ้นตนประโยค แสดงวาได
ผัน (เปลี่ยนรูป) Verb to do ซึ่งเปนกริยาชวย ตามประธานเอกพจน บุรุษที่ 3 
แลว จึงไมตองผัน wake ซึ่งเปนกริยาหลัก อีก แมวาประโยคคําถามนี้จะมี 
the baby ซึ่งเปนคํานามเอกพจน ทําหนาที่เปนประธานก็ตาม 

  2) เปนรูปกริยาชองที่ 2 (เรียกวา Past Tense) ใชใน Past Simple 
Tense ในกรณีที่เปนประโยคบอกเลา 

  3) เปนรูปกริยาที่เรียกวา Present Participle ใชตามหลัง is/am/are 
(Verb to be) ใน Present Continuous Tense 

  4) เปนรูปกริยาที่ใชเมื่อประธานของประโยคบอกเลาใน Present Simple 
Tense เปนเอกพจน บุรุษที่ 3  

3. เฉลย 3) them / theirs 
   หนังสือการตูนเหลานี้เปนของพวกเขา พวกมันเปนของพวกเขา 
   them = พวกเขา / theirs = ของพวกเขา  
   them เปนบุรุษสรรพนามรูปกรรม (Object Pronoun) พหูพจน 

บุรุษที่ 3 ใชแทนบุคคลมากกวา 1 คนที่ผูพูดกลาวถึง เพื่อทําหนาที่เปนกรรม
ของประโยค 

   theirs เปนคําสรรพนามแสดงความเปนเจาของ (Possessive 
Pronoun) ของประธานหรือกรรมที่เปนพหูพจน บุรุษที่ 3 นํามาใชเปนประธาน
หรือกรรมของประโยคได โดยไมตองมีคํานามตามมา เพราะไดกลาวถึงคํานาม 
(ในที่นี้ คือ comics) มากอนหนานี้แลว 

  1) them = พวกเขา เปนบุรุษสรรพนามรูปกรรม (Object Pronoun) 
พหูพจน บุรุษที่ 3 

   their = ของพวกเขา เปนคําคุณศัพทแสดงความเปนเจาของ 
(Possessive Adjective) ของประธานหรือกรรมพหูพจน บุรุษที่ 3 ตองใช
คํานามตามหลัง 

  2) they = พวกเขา เปนบุรุษสรรพนามรูปประธาน (Subject Pronoun) 
ใชแทนบุคคลมากกวา 1 คนที่ผูพูดกลาวถึง เพื่อทําหนาที่เปนประธานของประโยค 

   their = ของพวกเขา เปนคําคุณศัพทแสดงความเปนเจาของ 
(Possessive Adjective) 

  4) they = พวกเขา เปนบุรุษสรรพนามรูปประธาน (Subject Pronoun)  
   theirs = ของพวกเขา เปนคําสรรพนามแสดงความเปนเจาของ 

(Possessive Pronoun) 

4. เฉลย 4) the same / as 
   จูดี้ไดรับเงินเดือนอัตราเดียวกับนองสาวของเธอ 
   the same = เดียวกัน / as = กับ  
   ใชกับคํานามเพื่อเปรียบเทียบวาเหมือนกันหรือมีจํานวนเทากัน โดย

ใชคําไดถูกตองและตรงตําแหนง 
  1) และ 3) วางคําผิดตําแหนง 
  2) ผิด เพราะถาตองการเปรียบเทียบคํานามในลักษณะนี้ ตองใช the 

นําหนา same  
5. เฉลย 1) angry 
   ตองเปลี่ยน angry เปน angrily 
   เพราะ shouted เปนคํากริยา (Verb) จึงตองขยายดวย angrily 

ซึ่งเปนคํากริยาวิเศษณ (Adverb) จะนํา angry ซึ่งเปนคําคุณศัพท (Adjective) 
มาขยายคํากริยาไมได 

   เมื่อเปลี่ยนคําใหถูกตองแลว ประโยคนี้จะแปลไดวา เขาตะโกนใส
กลุมคนที่มาสายอยางโกรธเกรี้ยว  

6. เฉลย 4) watch 
   ตองเปลี่ยน watch เปน watched  
   เนื่องจาก danced ซึ่งเปนกริยาหลักของอนุประโยค (Clause) แรก 

เปนรูปกริยาชองที่ 2 แสดงวาประโยคนี้ใช Past Simple Tense เพื่อกลาวถึง
การกระทํา/เหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีต เมื่อตองการใหอนุประโยคหลังแสดงถึง
อดีตในชวงขณะเดียวกัน ก็ตองใช Past Simple Tense เชนกัน 

   เมื่อเปลี่ยนคําใหถูกตองแลว ประโยคนี้จะแปลไดวา แขกบางสวน
เตนรํา สวนที่เหลือก็มองดู  

7. เฉลย 2) gives 
   ตองเปลี่ยน gives เปน give 
   กริยาที่อยูหลัง can ตองอยูในรูป bare infinitive (กริยารูปเดิมที่

ไมมี to นําหนา) เสมอ ไมวาประธานของประโยคจะเปนพจนใดและบุรุษใดก็ตาม  
   เมื่อเปลี่ยนคําใหถูกตองแลว ประโยคนี้จะแปลไดวา แมของฉันนํา

อาหารมาใหเธอได  
8. เฉลย 3) I 
   ตองเปลี่ยน I เปน me  
   เนื่องจากเปนคําสรรพนามที่ตามหลังคํากริยา speak และคําบุพบท 

to แสดงวาเปนกรรมของคํากริยาและคําบุพบท จึงตองใชบุรุษสรรพนามรูปกรรม 
(Object Pronoun) เพื่อทําหนาที่เปนกรรมในประโยค 

   เมื่อเปลี่ยนคําใหถูกตองแลว ประโยคนี้จะแปลไดวา คุณกลาดี
อยางไรถึงมาพูดกับฉันแบบนั้น  

9. เฉลย 3) have 
   ตองเปลี่ยน have เปน having 
   เพราะ enjoy ตองตามดวยคํานาม แตถาตองการใชคํากริยาตามหลัง 

ตองทําใหคํากริยากลายเปนคํานาม โดยเติม ing ตอทายคํากริยานั้นๆ ซึ่ง Ving 
ลักษณะนี้เรียกวา Gerund  

   เมื่อเปลี่ยนคําใหถูกตองแลว ประโยคนี้จะแปลไดวา คุณสนุกกับ
การพักผอนบนชายหาดในชวงวันหยุดฤดูรอนไหม 
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